

เรียนลัดหนทางรวย....ด้วยการลงทุน

สวัสดีครับ ในช่วงข่าวของแพงอย่างทุกวันนี้ หลายคนคงเฝ้าถามตัวเองถึงหนทางที่ช่วยเพิ่มค่าเงินออมให้สูงขึ้นได้ นอกเหนือจากการฝากเงินไว้กับธนาคารที่นับวันดอกเบี้ยเงินฝากก็จะยิ่งดิ่งลงจนอาจต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งอาจทำให้มูลค่าเงินของเราลดน้อยลงไปทุกขณะ และในอนาคตอันใกล้นี้ ภาครัฐจะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งจะให้อีก 5 ปีข้างหน้า เงินฝากของเราได้รับการคุ้มครองไม่เต็มจำนวนเหมือนเช่นปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องมองหาช่องทางการลงทุนอื่นมาทดแทนนะครับ

แต่อะไรจะเป็นทางออกที่ดีที่จะช่วยให้เงินของเรางอกเงยขึ้นมาได้ วันนี้ผมจึงอยากแนะนำให้ผู้รู้จักกับช่องทางการลงทุนในตลาดทุนซึ่งมีได้หลายรูปแบบ โดยจะขอเริ่มที่การลงทุนใน “หุ้น” เป็นอันดับแรก เพราะคงเคยได้ยินกันจนคุ้นหู แต่ผมเชื่อว่าผู้ลงทุนหลายคนยังกลัวและฝังใจกับคำพูดที่ว่า “การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมีความเสี่ยงสูงเป็นของคุณ” เพราะการลงทุนในหุ้นมักมีโอกาให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนแบบอื่น แต่หากเรารู้จักเรียนรู้และทำเข้าใจกับความเสี่ยง เราจะสามารถยอมรับความเสี่ยงและหมั่นศึกษาความรู้เพื่อจำกัดความเสี่ยงนั้นให้น้อยที่สุดได้ครับ

ผมขอขยายความการลงทุนในหุ้นให้กระจ่างสักเล็กน้อยครับ บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการระดมเงินลงทุนจากประชาชนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทจะออกหุ้นมาเพื่อเสนอขาย ดังนั้นเมื่อเราลงทุนในหุ้น จึงมีสถานะเป็น “เจ้าของบริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น” จึงทำให้มีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทด้วย โดยผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในรูปของเงินปันผล และโอกาสที่จะได้รับผลกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นเมื่อขายในจังหวะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการดี

แต่การลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงที่ควรระวังด้วยเช่นกัน เช่น กรณีที่บริษัทถูกฟ้องร้องหรือล้มละลายเราก็อาจไม่ได้รับเงินค่าหุ้นคืนเพราะเรามีฐานะเป็นเจ้าของ หรือในบางครั้งมูลค่าหุ้นก็กลับต่ำลงกว่าราคาหุ้นเมื่อแรกเริ่มที่ซื้อไว้จากภาวะเศรษฐกิจผันผวน เมื่อเราต้องการขายหุ้นอาจไม่ได้กำไรตามที่คาดหวังเสมอไปครับ

เราสามารถจำกัดความเสี่ยงเหล่านี้ได้โดยก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นตัวใด ควรทำความเข้าใจและศึกษาพื้นฐานของบริษัทให้ถ่องแท้วว่า เขาทำมาหากินอะไร มีจุดด้อยและจุดเด่นอะไรที่นำลงทุน มีโอกาสในการเติบโตมากน้อยเพียงใด เป็นต้น และเมื่อลงทุนแล้วก็ควรติดตามทิศทางความเคลื่อนไหวของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นอยู่เสมอ เช่น บริษัทมีการลงทุนเพิ่มอย่างไร หรือมีการออกหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานด้วยเหตุใด องค์กรที่ตัดสินใจลงทุนควรมาจากข้อมูลที่ชัดเจน อย่าลงทุนเพราะหลงเชื่อข่าวลือ หรือลงทุนตามคำชวนของคนรู้จัก เพราะส่วนใหญ่คนที่ขาดทุนก็มักไม่ค่อยบอกเรา จริงไหมครับ

สำหรับหุ้นที่ซื้อขายในตลาดทุนนั้นมืออยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด เช่น หุ้น blue chips ซึ่งเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี และมักมีมูลค่าตลาดสูง ผู้ลงทุนสนใจลงทุนมาก เรียกว่าเป็นหุ้นชั้นดี เช่นเดียวกับชิพส์ไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดในคาสิโนครีบ หรือหุ้นปั่นผลคือ หุ้นที่มีนโยบายการปันผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีหุ้นอีกประเภทที่เรียกว่า หุ้น hot ซึ่งร้อนสมชื่อ เพราะราคาขึ้นลงผันผวนมาก ในหนึ่งวัน นับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงครับ ขอให้ระวังให้ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของแต่ละคน ซึ่งผู้ลงทุนอาจหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น และบริษัทผู้ออกเสนอขายหุ้นได้จากหนังสือพิมพ์ บทวิเคราะห์ หรือเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้ทุกวันครับ

สุดท้ายนี้ อย่าลืมนะครับ เมื่อเรามีเงินต้องวางแผนการเพิ่มมูลค่าเงินในมือให้ดี เหมือนกับการปลูกพืช หากหวังผลตอบแทนแบบใด เราก็ต้องเลือกพันธุ์พืชและการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ แต่สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ได้รับผลตอบแทนดังใจหวัง คือ **ต้องรู้จักประเมินความพร้อมของตัวเอง และรู้จักความเสี่ยงที่ยอมรับได้** พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งจะช่วยให้ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่มากเกินไปครับ

"บทความนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนแก่สาธารณชนเท่านั้น ในการจะนำข้อมูลไปอ้างอิงควรตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย"